

TỈNH ỦY HÀ TĨNH  
BAN TUYÊN GIÁO

\*

Số 925 - CV/BTGTU  
V/v gửi tài liệu tuyên truyền

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 12 năm 2017

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Giáo dục & Đào tạo;
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

Để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi Tài liệu tuyên truyền “*Thực trạng, nguyên nhân vi phạm về pháo trên địa bàn và một số quy định pháp luật có liên quan*” đến các địa phương, đơn vị.

Đề nghị các đơn vị sớm triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo Ban;
- Lưu PTT, VT/TG.



Lê Văn Khánh

Tài liệu tuyên truyền

## **THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÁO TRÊN ĐỊA BÀN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN**

### **PHẦN I. THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐÁU TRANH VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM VỀ PHÁO**

#### **I. Tình hình có liên quan và thực trạng vi phạm về pháo trên địa bàn**

Ngày 08/8/1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 406/CT-TTg nghiêm cấm mọi hành vi sản xuất, buôn bán và đốt pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi toàn quốc. Đến ngày 15/4/2009, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo nhằm hoàn thiện các thể chế pháp luật về quản lý pháo, trong đó quy định nghiêm cấm mọi hành vi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo. Điều này cho thấy chủ trương thắt chặt quản lý pháo của Nhà nước ta nhằm ngăn chặn và hạn chế tối đa các hậu quả, tác hại do pháo gây ra. Tuy nhiên, những năm gần đây tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo vẫn diễn ra phức tạp nhiều nơi trên cả nước, khó kiểm soát một cách triệt để và gây ra những hậu quả đáng tiếc. Theo thống kê, chỉ trong 03 ngày Tết Nguyên đán 2017, bệnh viện cả nước đã tiếp nhận 130 trường hợp cấp cứu do pháo và 28 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác. Trong số này có những nạn nhân để lại di chứng cụt tay, cụt chân hoặc thương tật khác suốt đời.

Hà Tĩnh là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ, với hơn 137 km đường bờ biển về phía Đông và 145 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào về phía Tây. Đi qua địa bàn tỉnh có 127 km đường Quốc lộ 1A, 87 km đường Hồ Chí Minh, 70 km đường sắt Bắc – Nam, Quốc lộ 8A chạy sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với chiều dài 85 km, Quốc lộ 12C dài 55 km đi từ cảng Vũng Áng qua Quảng Bình đến cửa khẩu Cha Lo sang Lào và Đông Bắc Thái Lan. Hà Tĩnh hiện nay nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, đặc biệt với sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng, cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương. Lượng người lao động di cư vào Khu kinh tế Vũng Áng làm việc ngày càng nhiều, trong đó có một bộ phận người nước ngoài chủ yếu là Trung Quốc, Đài Loan.

Với vị trí địa lý và các điều kiện tự nhiên, xã hội tương đối thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà đã kéo theo các loại tội phạm lợi dụng để hoạt động, nhất là các tình trạng tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo diễn ra ngày càng phức tạp. Trong những năm qua, các lực lượng chức năng đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tích cực vào cuộc triển khai thực hiện

nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Trong đó đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết trong nhân dân, đồng thời huy động lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo trên địa bàn trong hai năm gần đây có diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn; tình trạng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, tai nạn về pháo cũng có tỷ lệ cao so với các địa phương khác. Trong dịp Tết Nguyên đán 2016 và 2017, Hà Tĩnh ghi nhận 06 vụ tai nạn liên quan đến pháo gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, đáng tiếc có 03 nạn nhân là học sinh cấp 1, cấp 2 (tại Thạch Hà, Kỳ Anh, Hương Khê) bị thương nặng, phải cắt tháo ngón tay, bàn tay, hỏng mắt do chơi pháo tự chế từ thuốc diêm.

Từ tình hình trên đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa của các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng như sự đồng thuận của nhân dân trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm, những tai nạn, thiệt hại đáng tiếc về sức khỏe, tính mạng, tài sản do pháo gây ra.

## **II. Kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh**

Trong những năm qua, công tác phòng ngừa đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng Công an quan tâm, chú trọng thực hiện như: Phối hợp các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tổ chức tuyên truyền trên diện rộng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo cũng như tác hại, hậu quả của hành vi sử dụng pháo trái phép; 100% các địa phương đã triển khai phương án tổ chức vận động đến các khu dân cư, cơ quan, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp..., tổ chức ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo cho nhân dân; tổ chức tuyên truyền, giáo dục về trách nhiệm của công dân trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm liên quan đến pháo. Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm về pháo trên địa bàn.

Các lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan trên toàn tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh với các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Trong 2 năm (từ 15/02/2015 đến 15/2/2017) đã phát hiện, bắt giữ **329 vụ, 420 đối tượng, thu 2.326 kg pháo** các loại. Tính riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Đinh

Dậu 2017 (từ 15/12/2016 đến 15/02/2017), các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ **191 vụ, 244 đối tượng, thu giữ 1301,1 kg pháo**. Theo thống kê của Bộ Công an, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh có kết quả đấu tranh, bắt giữ cao nhất cả nước. Kết quả trên đã góp phần hạn chế tình trạng vi phạm về pháo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo không khí cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

**Thống kê kết quả đấu tranh của cả nước và một số tỉnh**  
(từ ngày 16/2/2015 đến 15/2/2017)

Tỉnh	Số vụ	Số đối tượng	Thu giữ (kg pháo)	Tỷ lệ so với cả nước	
				Số vụ	Số pháo thu giữ
Toàn quốc	2.636	3.063	37.574	100%	100%
Nghệ An	668	756	5.658	25.3%	15%
Quảng Ninh	62	77	4.664	2%	12.4%
Hà Tĩnh	329	420	2.326	12.4%	6.2%

**Thống kê kết quả đấu tranh của các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh**  
(Từ ngày 15/12/2016 đến ngày 15/02/2017 – trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017)

Đơn vị	Số vụ	Số đối tượng	Số pháo thu giữ (kg)
TX Kỳ Anh	25	33	219.7
Kỳ Anh	15	28	149.1
Cẩm Xuyên	14	14	64.3
TP Hà Tĩnh	17	18	144.3
Thạch Hà	11	15	69.6
Can Lộc	3	3	18.8
Lộc Hà	13	14	22.5
TX Hồng Lĩnh	9	16	25.8
Nghi Xuân	29	32	27.8
Đức Thọ	12	14	48.4
Hương Sơn	16	23	41.4
Vũ Quang	6	8	16.8
Hương Khê	17	19	87.1
Lực lượng khác	4	7	365.5
<b>Tổng</b>	<b>191</b>	<b>244</b>	<b>1301.1</b>

### **III. Đặc điểm đối tượng, thủ đoạn hoạt động và những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng ngừa, đấu tranh.**

#### **1. Đặc điểm đối tượng và thủ đoạn hoạt động**

Qua công tác đấu tranh với các đối tượng vi phạm về pháo trên địa bàn, rút ra một số đặc điểm về đối tượng và phương thức, thủ đoạn hoạt động như sau:

- Về độ tuổi và nghề nghiệp: Đối tượng thực hiện hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép đa dạng, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, trình độ học vấn. Tuy nhiên phần lớn đối tượng là nam giới, độ tuổi từ 14 đến 35, hầu hết các đối tượng làm nghề buôn bán hoặc không có việc làm ổn định, một số là học sinh, sinh viên, lái xe. Ngoài ra một số đối tượng là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thường có hành vi đốt pháo vào dịp Tết để lấy may mắn trong kinh doanh.

- Mục đích: Đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ có thể nhằm mục đích buôn bán thu lợi nhưng cũng có những đối tượng thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu sử dụng.

- Địa bàn tập trung: Các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo tập trung nhiều ở các vùng nông thôn, ven biển, ven thành thị, vùng núi, biên giới, vùng có tình hình an ninh trật tự phức tạp hoặc vùng phát triển nóng về kinh tế.

- Về thời gian hoạt động: Các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép thường hoạt động nhiều nhất vào giáp Tết Nguyên đán hàng năm, đặc biệt là vào tháng 12 âm lịch vì thời gian này nhu cầu sử dụng lớn và giá các loại pháo được đẩy lên cao, lợi nhuận lớn. Hành vi sử dụng pháo diễn ra chủ yếu vào đêm giao thừa vì thời điểm này theo tập quán người dân thích nổ pháo để chào năm mới và đón các điều may mắn.

- Thủ đoạn cất giấu, mua bán, sử dụng: Các đối tượng thường ngụy trang cho pháo vào các hộp kín, bên ngoài ghi nhãn hiệu khác và thường được cất giấu riêng ở nơi kín đáo hoặc để lẫn lộn với các loại hàng hóa khác. Quá trình mua bán, các đối tượng chủ yếu liên lạc qua điện thoại di động hoặc mạng xã hội, sau khi giao dịch thành công, nhận đủ tiền trước mới chỉ địa điểm tập kết hàng để người mua chủ động đến lấy, hoặc gửi hàng theo xe khách, xe tải...; các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi giao nhận tiền, hàng; đa số giao dịch thông qua người quen giới thiệu, thấy tin tưởng mới tiến hành giao dịch hoặc qua sử dụng nickname ảo trên mạng xã hội để rao bán, giao dịch; việc giao dịch thường diễn ra ban đêm hoặc tại những nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Khi bị phát hiện thường rút hàng bỏ chạy.

Đối với thủ đoạn của hành vi đốt pháo trái phép: Đa số các trường hợp đốt pháo thường đưa pháo ra nơi công cộng “châm” pháo, sau đó vào nhà hoặc tránh đi nơi khác để quan sát, một số đốt pháo trong khuôn viên vườn, nhà. Khi lực lượng chức năng đến thì không còn người tại khu vực đó hoặc nếu có thì chối cãi.

## **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

Mặc dù trong thời gian qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh đã được triển khai đồng bộ, tuy nhiên tình trạng vi phạm về pháo vẫn còn diễn ra phức tạp, các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển diễn ra tinh vi, việc đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa và tai nạn liên quan đến pháo có chiều hướng gia tăng trên nhiều địa bàn, đặc biệt là khu vực các xã ven biển, vùng nông thôn, khu vực ven đô thị, địa bàn miền núi, biên giới. Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên như sau:

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng chức năng chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, cũng như phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong lĩnh vực này chưa được phát huy hiệu quả.

- Các hình thức tuyên truyền, vận động chưa được quan tâm đúng mức, đôi lúc còn mang tính hình thức, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa thường xuyên, liên tục; bên cạnh đó ý thức của một bộ phận nhân dân còn ảnh hưởng của phong tục tập quán đốt pháo đón giao thừa, việc chấp hành pháp luật về pháo của một bộ phận nhân dân chưa nghiêm.

- Do lợi nhuận từ việc mua bán pháo cao nên nhiều đối tượng bất chấp pháp luật để hoạt động; thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Công tác đấu tranh của lực lượng chức năng còn thiếu quyết liệt, kịp thời, việc bắt giữ, xử lý chưa nghiêm. Nhất là việc phát hiện, xử lý đối với các trường hợp đốt pháo trong đêm giao thừa của lực lượng chức năng tại cấp xã, phường, thị trấn còn hạn chế, một số còn nể nang, ngại va chạm hoặc bỏ qua cho người thân, người quen, láng giềng vi phạm nên chưa có giá trị phòng ngừa, răn đe.

- Quy định pháp luật liên quan đến pháo còn nhiều bất cập, việc ban hành hướng dẫn xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm về pháo còn chậm nên nhiều vụ việc phát hiện nhưng không xử lý được hoặc xử lý không đủ tính răn đe.

#### **IV. Một số giải pháp trong thời gian tới**

Trong thời gian tới, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần, để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, đề nghị Cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

*Một là*, phải xác định công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm về pháo là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, phải thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt để đạt được hiệu quả cao. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải gắn công tác này với việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

*Hai là*, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, yêu cầu đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ công nhân viên và học sinh, sinh viên cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, láng giềng không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép trong các dịp Lễ, Tết. Quyết tâm làm giảm nhu cầu tiêu thụ pháo sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm về pháo trên địa bàn.

Tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồng thời mạnh dạn đấu tranh lên án, tố giác những trường hợp vi phạm.

*Ba là*, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, các hình thức sinh hoạt cộng đồng lành mạnh tại các khu dân cư nhằm hạn chế tình trạng người dân tụ tập nổ pháo do thiếu các hoạt động vui chơi, giải trí.

*Bốn là*, các lực lượng chức năng phải làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng để có kế hoạch, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

*Năm là*, các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng bám sát, phối hợp với lực lượng tại địa bàn cơ sở vào thời gian cao điểm như vào các ngày giáp Tết, đêm Giao thừa để chủ động nắm tình hình, phát hiện các hành vi đốt pháo, nổ mìn trái phép. Sử dụng các biện pháp tuần tra, mật phục tại khu vực công cộng, địa điểm thường tụ tập hoặc tại các hộ gia đình thường nổ pháo nhằm kiên quyết xử lý khi phát hiện vi phạm hoặc sử dụng các phương tiện kỹ thuật có camera quay phim, chụp hình để thu thập, làm cơ sở đấu tranh, xử lý nghiêm khắc.

## **PHẦN 2: TÁC HẠI CỦA PHÁO VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÁO, “ĐÈN TRỜI”**

### **I. Tác hại của pháo, thuốc pháo**

Thành phần hóa học chủ yếu của pháo là lưu huỳnh, bột than, muối nitrat (kali nitrat) hoặc kali clorat,... Tùy theo từng loại pháo, khi đốt thuốc nổ cháy sẽ sinh ra lượng lớn khí lưu huỳnh đioxit, nito đioxit, cacbon đioxit, cacbon monoxit là những khí và bụi của các oxit kim loại có hại cho sức khỏe con người. Trong đó lưu huỳnh đioxit, nito đioxit là những chất có tính ăn mòn, tính axit và tính oxy hoá khử rất mạnh, khi hoà tan vào nước mưa sẽ tạo nên các đám mưa axit làm nguồn nước nhiễm độc, từ đó dẫn đến nhiều căn bệnh nghiêm trọng khác. Ngoài ra đối với pháo hoa còn có chất bari, perchlorate cũng là một chất gây hại có thể gây nên chứng thất khí quản và một số chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp, làm suy giảm chức năng tuyến giáp.

Khi sản xuất, vận chuyển hoặc đốt pháo tạo ra áp lực lớn nếu sơ suất sẽ gây cháy nổ làm thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản. Việc đốt pháo vừa làm ô nhiễm không khí đồng thời vừa gây nhiều tiếng ồn, gây mất trật tự công cộng; hành vi đốt pháo ném ra đường bất ngờ có thể làm cho người tham gia giao thông hoảng loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.... Mặt khác về kinh tế, nếu như Nhà nước không cấm đốt pháo, thì mỗi khi Tết đến, nước ta sẽ có hàng chục triệu dân, tương đương với hàng triệu hộ gia đình sử dụng pháo. Lượng pháo tiêu thụ sẽ cực lớn đồng nghĩa với việc sẽ “đốt”, tiêu tốn hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng trong giây lát. Trong khi đó, đời sống của một bộ phận nhân dân ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, con em của một bộ phận đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn rất cần sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự chia sẻ của cộng đồng.

### **II. Một số quy định pháp luật có liên quan đến pháo, “đèn trời”**

#### **1. Văn bản pháp luật đang có hiệu lực**

- Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

- Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/07/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.



- Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 và Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 của liên Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo. *Tuy nhiên 02 văn bản này sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/01/2018 và các tội phạm về pháo được áp dụng theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.*

## **2. Các khái niệm**

- Thuốc pháo nổ là hoá chất hoặc hỗn hợp hoá chất khi có tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá, điện gây nên một phản ứng hóa học nhanh, nhạy, tỏa nhiệt, sinh khí và tạo ra tiếng nổ.

- Thuốc pháo hoa là hoá chất hoặc hỗn hợp hoá chất để sản xuất pháo hoa, khi có tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá, điện gây nên phản ứng hoá học tốc độ cao, tỏa nhiệt, phát quang, sinh khí có thể kèm theo tiếng nổ.

- Pháo nổ là loại sản phẩm có chứa thuốc pháo được chế tạo bằng các công nghệ khác nhau không phân biệt xuất xứ và nơi sản xuất, khi có tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá, điện gây nên tiếng nổ.

- Pháo hoa là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi có các tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá, điện sẽ gây phản ứng hoá học tạo hiệu ứng ánh sáng có màu sắc, gây tiếng nổ hoặc không gây tiếng nổ.

- Pháo hoa đơn là pháo hoa tầm thấp mà trong mỗi thiết bị kỹ thuật chuyên dụng có chứa 01 quả pháo.

- Pháo hoa kép là loại pháo hoa tầm thấp mà trong mỗi thiết bị kỹ thuật chuyên dụng có chứa 02 quả pháo.

- Bắn pháo hoa tầm cao là việc sử dụng ống phóng chuyên dụng và thiết bị bắn để đẩy pháo hoa lên độ cao trên 90 m.

- Bắn pháo hoa tầm thấp là việc sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (không sử dụng ống phóng) để đẩy pháo hoa lên độ cao từ 90 m trở xuống.

- Sử dụng trái phép pháo nổ được hướng dẫn trong Thông tư 06/2008/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC bao gồm: đốt, ném, đập, phóng, phụt hoặc dùng bất cứ hình thức nào khác gây nổ pháo (gọi chung là “đốt pháo nổ”).

## **3. Các hành vi bị nghiêm cấm**

- Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ.

- Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa.

- Mua, bán, tàng trữ, sử dụng thuốc nổ lấy từ các loại bom, mìn, đạn, lựu đạn, vật liệu nổ quân dụng (dùng trong quốc phòng, an ninh), vật liệu nổ công nghiệp để sản xuất trái phép pháo, thuốc pháo.

- Sử dụng súng, dùng vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo.

- Mọi hành vi sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời” của cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nước.

#### **4. Các trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa (sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)**

- Tết Nguyên đán

- Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm)

- Kỷ niệm ngày Quốc khánh, ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày Chiến thắng Giải phóng hoàn toàn miền Nam

- Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng, thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Ngày hội văn hoá, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế.

- Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

#### **5. Nguyên tắc xử lý hình sự đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, thuốc pháo nổ**

Mục 2, Phần I, Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định:

a) Những hành vi phạm tội liên quan đến sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo hoặc chiếm đoạt pháo nổ và thuốc pháo phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999

b) Trong mọi trường hợp, pháo nổ, thuốc pháo và nguyên liệu, dụng cụ dùng để sản xuất pháo nổ, thuốc pháo phải bị tịch thu. Việc phát hiện, thu giữ vật chứng, xử lý vật chứng là pháo nổ, thuốc pháo phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 75 và Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

c) Đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo khác (không phân biệt xuất xứ hoặc nơi sản xuất nhưng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của Chính phủ) thì

cũng được xử lý như đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ được hướng dẫn trong Thông tư này.

**6. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi đốt pháo nổ được quy định như thế nào?**

Phần II, Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 quy định:

1. Người nào đốt pháo nổ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 245 Bộ Luật Hình sự (phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm):

a) Đốt pháo nổ ở nơi công cộng, những nơi đang diễn ra các cuộc họp, những nơi tập trung đông người;

b) Đốt pháo nổ ném ra đường, ném vào người khác, ném vào phương tiện khác đang lưu thông, ném từ trên cao xuống, đốt pháo nổ mang theo xe đang chạy;

c) Đốt pháo nổ gây thiệt hại sức khỏe, tài sản của người khác nhưng mức độ thiệt hại chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội khác;

d) Đốt pháo nổ với số lượng tương đương từ 1kg đến dưới 5 kg đối với pháo thành phẩm hoặc tương đương từ 0,1 kg đến dưới 0,5 kg đối với thuốc pháo;

e) Đốt pháo nổ với số lượng dưới 1 kg pháo thành phẩm hoặc dưới 0,1 kg đối với thuốc pháo và đã bị xử lý hành chính về hành vi đốt pháo nổ hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Người nào đốt pháo nổ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 245 Bộ Luật Hình sự (phạt tù từ 2 năm đến 7 năm):

a) Đã bị kết án về tội “gây rối trật tự công cộng” theo mục 1 phần II Thông tư này;

b) Lôi kéo, kích động trẻ em hoặc lôi kéo, kích động nhiều người cùng đốt pháo;

c) Cản trở, hành hung người can ngăn (gồm người thi hành công vụ, người bảo vệ trật tự công cộng hoặc người khác ngăn chặn không cho đốt pháo nổ);

d) Đốt pháo nổ với số lượng tương đương từ 5kg trở lên đối với pháo thành phẩm hoặc tương đương từ 0,5 kg thuốc pháo trở lên.

3. Người nào đốt pháo nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh khác quy định trong Bộ luật này, tương xứng với hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác do hành vi đốt pháo gây ra. Ví dụ: Nếu đốt pháo nổ gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe người khác đến mức phải xử lý hình sự thì vừa bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 245 Bộ Luật Hình sự, vừa bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác” quy định tại Điều 104 Bộ Luật Hình sự.

### **7. Việc xác định tội danh đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, thuốc pháo được quy định như thế nào?**

Mục 1, phần III, Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định:

a) Người nào sản xuất hoặc chiếm đoạt pháo nổ; chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt thuốc pháo, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ” quy định tại Điều 232 Bộ Luật Hình sự;

b) Người nào mua bán trái phép qua biên giới pháo nổ, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “buôn lậu” quy định tại Điều 153 Bộ Luật Hình sự;

c) Người nào vận chuyển trái phép qua biên giới pháo nổ, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại Điều 154 Bộ Luật Hình sự;

d) Người nào có hành vi mua bán hoặc tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ với mục đích buôn bán ở trong nước thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “buôn bán hàng cấm” quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự./.

**CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH**